

รอบที่ ๔ SRU Entrance ๒๕๖๖  
กำหนดการรับสมัคร

วันที่	รายละเอียดกิจกรรม
๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	เปิดรับสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
๒๔ มกราคม ๒๕๖๖	ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ
๒๘ มกราคม ๒๕๖๖	สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น (onsite)
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๖-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

- สมัครได้ที่ <http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp>



การเลือกสาขาวิชา

- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัคร 1 สาขาวิชา
- ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท สามารถชำระเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - พิมพ์ใบสมัครหลงขาระงเงินเรียบร้อย ๓ วันทำการ เหนือเกิน ๓ วัน ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ประสานได้ที่ ๐๗๗-๙๑๓๓๕๗ หรือ ประสานเข้า Email : [entry@sru.ac.th](mailto:entry@sru.ac.th)

๔. ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติด้วยตนเองหากตรวจสอบพบคุณสมบัติไม่ตรงตามสาขาวิชาที่กำหนด แม้ประกาศเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษา โดยไม่มีการคืนเงินใดๆ
  ๕. ผู้สมัครที่เคยรายงานตัวไปแล้วไม่สิทธิ์สมัครในรอบที่ ๔ หากมีการสมัครเข้ามาและมีประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและชำระเงิน ทางมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการคืนเงินใดๆ
  ๖. **มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ปรับลด หรือเพิ่มจำนวนรับตามความเหมาะสมในการรับ**
  ๗. เอกสารการสมัครยื่นวันสอบสัมภาษณ์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖
  ๘. ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ สิ่งที่ต้องใช้ในการสอบ
    - ๘.๑. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย
    - ๘.๒. บัตรประชาชน / บัตรนักเรียน
    - ๘.๓. ใบรายงานผลการศึกษา ๕ / ๖ ภาคเรียน
- \*\*\* หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีหลักฐานการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับจริง และต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ศึกษา

### การประมวลผลเพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา โดยกำหนดวิชาสอบดังนี้

๑. วิชาพื้นฐานทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ข้อ
๒. วิชาวัดแนวความเป็นครู ๕๐ ข้อ (เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์) ซึ่งผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่าน ๔๐% ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์เข้าประมวลผลของคณะครุศาสตร์
๓. การสอบสัมภาษณ์

ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา จะมีการนำผลรวมของคะแนน(คะแนนวิชาพื้นฐานทั่วไป+คะแนนสอบสัมภาษณ์) มาเรียงจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนจากวิชาพื้นฐานทั่วไป และกรณีที่คะแนนพื้นฐานเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ กรณีที่คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะพิจารณาจากรหัสผู้สมัคร

### คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

รหัส	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา	จำนวนรับ
<b>คณะครุศาสตร์</b>			
๑	ครุศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย	๑) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ๓) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยหรือความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้อง ๔) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ๕) ผ่านการสอบข้อเขียนพื้นฐานทั่วไป และวิชาวัดแนวความเป็นครู ๖) ผ่านการสอบสัมภาษณ์	๒๖
๒	ครุศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์	๑) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	๒

		<p>๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕</p> <p>๓) ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>๔) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๕) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาวัดแนวความเป็นครู</p> <p>๖) ผ่านการสอบสัมภาษณ์</p>	
๓	ครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ	<p>๑) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</p> <p>๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>๓) ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕/๖ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ (ไม่รวมภาษาต่างประเทศอื่นๆ)</p> <p>๔) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๕) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาวัดแนวความเป็นครู</p> <p>๖) ผ่านการสอบสัมภาษณ์</p>	๓๓
๔	ครุศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์	<p>๑.) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์</p> <p>๒.) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕/๖ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕</p> <p>๓) ผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เฉลี่ยรวมกันไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>๔) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๕) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาวัดแนวความเป็นครู</p> <p>๖) ผ่านการสอบสัมภาษณ์</p>	๒๒
๕	ครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย	<p>๑.) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย</p> <p>๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>๔) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๕) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาวัดแนวความเป็นครู</p> <p>๖) ผ่านการสอบสัมภาษณ์</p>	๑
๖	ครุศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา	<p>๑) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ปวช./อาชีวะ</p> <p>ทางด้านศิลปะและสาขาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๓) ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาศิลปศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>๔) มีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะ เช่น ผ่านเวทีหรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันวาดภาพ/ทักษะทางวิชาการ/ศิลปหัตถกรรมมาแสดง</p> <p>๕) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๖) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาวัดแนวความเป็นครู</p> <p>๗) ผ่านการสอบสัมภาษณ์</p>	๑๖
๗	ครุศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา	<p>๑) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย</p> <p>๒) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>๓) ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>๔) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๕) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวิชาวัดแนวความเป็นครู</p> <p>๖) ผ่านการสอบสัมภาษณ์</p>	๒๕
๘	ครุศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์	<p>๑) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า</p>	๒๘

		<p>สายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ / (ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า)</p> <p>๒) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๔) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐</p> <p>๕) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๖) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวัดวัดแววความเป็นครู</p> <p>๗) ผ่านการสอบสัมภาษณ์</p>	
๙	ครุศาสตร์ วิชาเอกการประถมศึกษา - จิตวิทยาและการแนะแนว	<p>๑) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย</p> <p>๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และผลการเรียนในสาระการเรียนรู้หลัก (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๓) มีจดหมายรับรอง (Recommendation Letter) จากครูที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการ หรือ ผู้อำนวยการ ที่สะท้อนถึงความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชานี้</p> <p>๔) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๕) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวัดวัดแววความเป็นครู</p> <p>๖) ผ่านการสอบสัมภาษณ์</p>	๑
๑๐	ครุศาสตร์ วิชาเอกเคมี	<p>๑) กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์</p> <p>๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๔) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๕) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวัดวัดแววความเป็นครู</p> <p>๖) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ "</p>	๒
๑๑	ครุศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์	<p>๑) กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์</p> <p>๒) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๓) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>๔) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)</p> <p>๕) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวัดวัดแววความเป็นครู</p> <p>๖) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ "</p>	๑๔

### คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัส	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา	จำนวนรับ
๑	จิตรกรรม	<p>๑. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า</p> <p>๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์</p>	๑๕
๒	ดนตรีสากล	<p>๑. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า</p> <p>๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์</p>	๑๕
๓	พัฒนาชุมชน	<p>๑. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า</p>	๓๐

		๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	
๔	พัฒนาชุมชน (ตรี-โท)	๑. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๐
๕	ภาษาอังกฤษ	๑. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๐
๖	การจัดการวัฒนธรรม	๑. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๕
๗	สารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์	๑. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๕
๘	ภาษาจีน	๑. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐ ๓. สามารถเดินทางไปเรียนต่างประเทศเวลา ๒ ปี และไม่มีโรคประจำตัว ๔. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๐
๙	นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๕
๑๐	ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ	๑. กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๕

### คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัส	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา	จำนวนรับ
๑	เคมีประยุกต์	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๐
๒	นวัตกรรมทางการเกษตร	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๐
๓	นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๕
๔	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๔๐
๕	คณิตศาสตร์	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๕
๖	นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๐
๗	ชีววิทยา	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๕
๘	สัตวศาสตร์	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.สาขาเกษตร ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๐
๙	เทคโนโลยีการประมง	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า	๒๐



		๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	
๑๐	อนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๕
๑๑	พืชศาสตร์	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๐
๑๒	วิทยาการคอมพิวเตอร์	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๐
๑๓	การจัดการภัยพิบัติ	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๕
๑๔	เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	๑. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า (ทุกสาขาวิชา) , หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ เทียบเท่า (สาขาวิชาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, แม็กคาทรอนิกส์ และสาขาที่มีความเกี่ยวข้อง) ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๐
๑๕	เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกมัลติมีเดีย	๑. กำลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๐
๑๖	เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. กำลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๐
๑๗	นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๕
๑๘	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (๔ ปี)	๑. กำลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๕
๑๙	เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน)	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๕
๒๐	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (๔ ปี)	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๐
๒๑	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เทียบโอน)	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๐
๒๒	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	๑. กำลังการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๐

### คณะวิทยาการจัดการ

รหัส	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา	จำนวนรับ
๑	บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๐
๒	บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหาร)	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	๕๒

	ทรัพยากรมนุษย์)	๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	
๓	การเงินและการลงทุน	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๖๔
๖	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๖๘
๗	ธุรกิจเกษตร	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๐
๘	ธุรกิจอาหาร	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๙
๙	การจัดการธุรกิจค้าปลีก แผน ก. รับทุน	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๒. ดำเนินการเรียนการสอนแบบ Block Course ภาคเรียนละ ๖ เดือน โดย เรียนภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย ๓ เดือน และฝึกภาคปฏิบัติที่ร้านเซเว่นอิลเฟ เวน ๓ เดือน ๓. เป็นผู้มีความแข็งแรง ทักษะที่ดีในวิชาชีพ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๗๔
๑๐	การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี ทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๑๕
๑๒	เศรษฐกิจดิจิทัล	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๓๖
๑๓	นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารมวลชน และสื่อดิจิทัล	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๔
๑๔	นิเทศศาสตร์ วิชาเอกนวัตกรรมการ สื่อสารองค์กรและการจัดการอีเว้นท์	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๕
๑๕	หลักสูตรบัญชี	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐ ๓. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์	๒๗

### วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

รหัส	สาขาวิชา	คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา	จำนวนรับ
๑	การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน	๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา	๔๐

		<p>๓. มีจิตบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจะทำงานด้านบริการ</p> <p>๔. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามที่สาขาวิชากำหนด</p> <p>๕. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ</p> <p>๖. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์</p>	
๒	การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการท่องเที่ยว	<p>๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</p> <p>๒. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>๓. มีจิตบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจะทำงานด้านบริการ</p> <p>๔. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามที่สาขาวิชากำหนด</p> <p>๕. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์</p>	๓๐
๓	การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการโรงแรม	<p>๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า</p> <p>๒. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>๓. มีจิตบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจะทำงานด้านบริการ</p> <p>๔. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามที่สาขาวิชากำหนด</p> <p>๕. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ</p> <p>๖. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์</p>	๔๐
๔	ศิลปะการประกอบอาหารไทยและ อาหารนานาชาติ (เรียนที่เกาะสมุย)	<p>๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษา ปวส.สาขา การอาหารและโภชนาการ หรือการโรงแรม</p> <p>๒. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการฝึกงานในสถานประกอบการ</p> <p>๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ พร้อมทั้งจะทำงานด้านบริการ</p> <p>๔. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถออกฝึกประสบการณ์ในรูปแบบ (WIL)</p> <p>๕. จัดการเรียนการสอนที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย</p> <p>๖. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์</p>	๑๐
๕	การจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ	<p>๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐</p> <p>๒. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น</p> <p>๓. จัดการเรียนการสอนที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย</p> <p>๔. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์</p>	๑๐
<b>คณะนิติศาสตร์</b>			
<b>รหัส</b>	<b>สาขาวิชา</b>	<b>คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา</b>	<b>จำนวนรับ</b>
๑	นิติศาสตร์	<p>๑. กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย</p> <p>๓. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕/๖ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐</p> <p>๔. ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์</p>	๑๐